



ข่าวประจำวัน พุทธศักราช ที่ 10 สิงหาคม 2560

ชาวนายโสธรโอดน้ำท่วมนานทำนาข้าวเน่าหมด ทั้งจังหวัดเสียหายกว่า 1.7แสนไร่

ยโสธร-ชาวนาที่ อ.ป่าดัวโอดน้ำท่วมนานทำนาข้าวเน่าตายไม่เหลือให้เก็บเกี่ยวไว้กิน วอนภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด่วน ขณะที่เกษตรกรจังหวัดเผยฤทธิพายุฝนซัดทำพื้นที่เกษตรเสียหายรวม 183,900 ไร่เศษ เฉพาะนาข้าวเหลือแต่เศษซากต้นข้าวกว่า 175,817 ไร่

ภายหลังพื้นที่อำเภอป่าดัว จ.ยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเซบายได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนตาลัสและพายุเซินกา ทำให้มีฝนตกหนักติดต่อกันนานกว่าสัปดาห์วัน ประกอบกับมีปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบจำนวนมากส่งผลให้มีปริมาณน้ำในลำเซบายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและน้ำบางส่วนได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้าง

โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ำเซบายถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า 1 เดือนแล้ว แม้ขณะนี้ที่ท่วมนาข้าวได้ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ต้นข้าวของชาวบ้านที่ได้ทำนาหว่านและปักดำเอาไว้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ กลับเน่าเปื่อยและแห้งตายทั้งหมด เหลือแต่เศษซากของต้นข้าวที่ยืนต้นตายไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้น

นายวร สืออ่อน อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ 5 บ้านเดาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าดัว จ.ยโสธร หนึ่งในบรรดาชาวนาที่นาข้าวถูกน้ำท่วม บอกว่า ตนทำนาทั้งหมดจำนวน 6 ไร่ เป็นนาหว่านข้าวหอมมะลิทั้งหมด ตอนแรกก็คาดหวังที่จะได้ผลผลิตนำไปขายเป็นรายได้เข้าครอบครัว ปีนี้ลงทุนไปกว่า 1 หมื่นบาท แต่ต้องมาประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมนานกว่า 1 เดือน ทำให้ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตเสียหายทั้งหมด

“ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว เงินทุนที่ลงไปก็สูญหาย ต้นข้าวก็เน่าหมด ก็ได้แต่รอความหวังจากทางภาครัฐว่าจะให้ความช่วยเหลือชดเชยอย่างไรบ้าง ยังไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้จะเอาข้าวที่ไหนไว้กิน” นายวรกล่าวและว่า

ปกติทุกปีที่ผ่านมาไม่เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วมนาข้าวหนักเหมือนปีนี้มาก่อน หรือบางปีก็ไม่ท่วมเลยแต่ถ้าน้ำท่วมนาข้าวก็จะท่วมบางส่วนเท่านั้น ปีนี้ถือว่าน้ำท่วมหนักและท่วมนานที่สุด จนต้นข้าวเน่าตาย

ขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้รายงานความเสียหายเบื้องต้นจากภัยธรรมชาติอุทกภัย ปี 2560 จากพายุโซนร้อน ตาลัส และพายุเซินกา มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 25,219 ราย มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบและคาดว่าจะได้รับความเสียหาย จำนวน 183,900 ไร่เศษ

โดยแยกเป็นนาข้าวที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 175,817 ไร่เศษ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด จำนวน 721,000 ไร่ มันสำปะหลังได้รับความเสียหาย จำนวน 8,074 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด จำนวน 43,660 ไร่ และสวนกล้วยได้รับความเสียหาย จำนวน 9 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด จำนวน 25 ไร่ (ผู้จัดการออนไลน์ 10082560)